



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๕๑๖

ที่...ทส. ๑๖๒๔.๑/๑๑๓๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง...แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ /๒๕๖๒
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติ

(นายสัจรินทร์ ศรีเสน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๕๖๔ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๘๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทุกกรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องภายในวงเงินที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสัจรินทร์ ศรีเสน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีแบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๖๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่		เจ้าหน้าที่	
		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง	นางสาวพัชรี บุญย่อย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	นายปริญญา สายน้ำใส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒	หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหินช้างและป่าเขาสามແຫລ່ງที่ ๑ จังหวัดระนอง	นายแสงสว่าง ทรงประพาส	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	นายสาธิต จุงศิริ	ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า (พร.)
๓	หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่นและป่าราชกรูดที่ ๑ จังหวัดระนอง	นายธานี นิยมไทย	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	นายสมชาย เรืองทอง	พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3
๔	โครงการร้อมเกล้าสถิตี ๘๔ พรรษาฯ จังหวัดระนอง	นายแสงสว่าง ทรงประพาส	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	นายสาธิต จุงศิริ	ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า (พร.)